

## DANH SÁCH SỐ 23 KHUYẾN HỌC - ĐỐI TƯỢNG HSSV

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	ĐỊA CHỈ	HOÀN CẢNH (Tóm lược chi tiết của mỗi gia đình)	NGƯỜI BẢO TRỢ	ĐÃ ĐƯA	THÁNG ĐÀU - CUỐI	GHI CHÚ
1	CHÁU TRẦN THỊ TRÀ MY, CHA TRẦN VĂN SINH	1982	Thôn Năng an, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.	Hoàn cảnh gia đình: Gia đình Cháu Trần Thị Trà My rất khó khăn về kinh tế, Cha Trần Văn Sinh, sinh năm 1979 bị tai nạn giao thông gãy xương ống chân nay tàn tật phải đi xe lăn, mẹ Nguyễn Thị Kim Yển là lao động chính trong gia đình, ngoài làm ruộng ra còn đi làm thuê, làm mướn kêu đầu làm đò để kiếm tiền trang trải cho chồng và 02 con đang đi học; Con: Trần Thị Kim Chi - 2003 - Lớp 12 (học lực Khá)- Trường THPT số 2 Mộ Đức; Con Trần Thị Trà My – 2011 - Lớp 4A Trường Tiểu học Đức Thắng. Vì vậy rất đôi khó khăn về kinh tế, mặc dù cố gắng làm lụng để lo cho các con. Hiện tại: Gia đình Cháu My rất khó khăn về kinh tế, thu nhập hôm có, hôm không. Nên việc trang trải chuyện học hành, gia đình Cháu My rất cần sự giúp đỡ của mọi người để các cháu được tiếp tục đến trường cùng các bạn. Xin quý nhà hảo tâm thương tình giúp đỡ cho hoàn cảnh của Cháu My.			Tháng 09/20 23- 08/20 24	Nhận tiền mặt
2	TRỊNH THỊ NGỌC TRÂM con của ông Trịnh Hạo	2009	thôn Lương Nông Bắc – xã Đức Thạnh – huyện Mộ Đức – tỉnh Quảng Ngãi.	Hoàn cảnh gia đình: Hai vợ chồng ông Hạo nuôi một người con trai bị tai nạn giao thông nằm một chỗ và 02 cháu nội đang đi học (hai cháu này có bố bị tai nạn giao thông, mẹ bỏ đi), Một đứa học lớp 7, một đứa học lớp 5. Hai vợ chồng già yếu không lao động				Nhận tiền mặt
3	NGÔ THỊ NHƯ THỦY	2010	thôn An Long – xã Đức Hiệp – huyện Mộ Đức – tỉnh Quảng Ngãi.	Hoàn cảnh gia đình: Hoàn cảnh của em Thủy rất đáng thương, Cháu Thủy đang ở với Bà Ngoại Tin tuổi cao, sức yếu đã vất vả và nay Bà lại nuôi hai đứa cháu ba mẹ bỏ. Một đứa học lớp 7, một đứa học lớp 5. Bà thì không thể nào làm việc để có thu nhập được, quay quần đám ruộng con heo nuôi cháu qua ngày. Rất mong quý mạnh thường quân chung tay để cùng chia sẻ với cháu Thủy giúp cháu ăn học.				Nhận tiền mặt

4	ĐỖ NGỌC CẨM GIANG con anh ĐỖ TẤN VƯƠNG	2009	thôn An Long – xã Đức Hiệp – huyện Mộ Đức – tỉnh Quảng Ngãi.	Hoàn cảnh gia đình: Gia đình cháu Giang rất khó khăn về kinh tế, Cha bị mắc bệnh ung thư đại tràng gốc gan, mẹ phải chăm lo cả gia đình gồm 4 thành viên (trong đó một đứa em Đỗ Tấn Minh Thuyên - 2013 - lớp 2) khi sinh được 7 ngày thì đã được các Bác sĩ chẩn đoán là U máu và được dán hóa chất tại cổ. Hàng ngày Ba Vương mua xe cũ về rả ra bán ve chai, Mẹ cháu nhận đồ về may theo công đoạn. Thu nhập của hai vợ chồng chẳng đáng bao nhiêu, trang trải thuốc men rồi lo cho con đi học. Định kỳ đi tái khám. Rất mong sự chung tay của quý mạnh thường quân.					Nhận tiền mặt
5	NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG	2005	Thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.	Năm 2013 mất mẹ, năm 2014 cha bị ung thư thực tràng, gia đình đặc biệt khó khăn. Hiện nay em sống cùng cha và bà ngoại già yếu, anh Mùi cha của em mặc dù bị bệnh nặng nhưng vẫn phải cố gắng đi làm phụ hồ để có tiền chữa bệnh và lo cho em được tiếp tục đến trường. Từ đó đến nay, sức khỏe của anh Mùi cũng đã yếu đi nhiều vì căn bệnh ung thư thực tràng, lao động khó khăn hơn trước. Gia đình càng khó khăn nay thêm bị kịch, cuộc sống khó khăn quanh năm.					Nhận tiền mặt
6	TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH	2001	1- Thông tin về gia đình: a. Mẹ: Huỳnh Thị Bích Thủy, Hiện đang làm nông tại địa phương. Ngãi. ĐT: 0167.332.8279	1- Thông tin về gia đình: a. Mẹ: Huỳnh Thị Bích Thủy hiện đang làm nông tại địa phương. b. Em: Trương Quang Sang đang là học sinh. 2- Hoàn cảnh: Năm 1990 ba mẹ cưới nhau. Sau nhiều năm chạy chữa mãi đến năm 2001(sau 11 năm) mới sinh được Trương Thị Ngọc Ánh, và năm 2004 sinh em trai: Trương Quang Sang. Năm 2011 ba mẹ em làm được căn nhà nhỏ. Đầu năm 2012 ba em là Trương Quang Súng phát hiện bệnh ung thư. Sau nhiều năm chạy chữa đến tháng 02/2016 bệnh nặng rồi mất. - Năm 2017 mẹ em là Huỳnh Thị Bích Thủy phát hiện bệnh gai cột sống cổ và một số ngón tay trái tê liệt. Đi điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh được nhiều lần, hiện nay hết tiền nên mẹ tôi không thể tiếp tục điều trị. Hộ gia đình cận nghèo. 3- Hiện tại: Hiện nay gia đình đang sống nhờ vào sào lúa và hằng ngày mẹ đi bán dạo rau quả ở các con đường thành phố Quảng Ngãi. Giai đoạn đó, em có nguy cơ bỏ học vì không có tiền đi học và ở nhà phụ gia đình để nuôi em ăn học. Nhờ sự giúp đỡ của Quỹ Từ Thiện Từ Tâm, năm 2019, em thi đỗ đại học, ngành Y. Chi phí học tập của em rất tốn kém, nhưng vì tương lai nên gia đình cũng cố gắng vay mượn cho em đi học, bản thân em đi làm thêm để kiếm trang trải cuộc sống					Nhận tiền mặt

7	VÕ THỊ MINH ÁNH	2005	Tỉnh Phú Nam hành Minh, Nghĩa Hành	<p>em Võ Thị Minh Ánh là học sinh tại Trường THCS Hành Minh.</p> <p>Em Ánh mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo ung thư máu nhưng hoàn cảnh gia đình lại quá khó khăn, không đủ khả năng chữa trị cho em. Ba làm thợ hồ, từ ngày Ánh bị bệnh, ba em phải ở nhà lo cho 2 em trai để mẹ vào thành phố chăm em ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Kinh tế gia đình kiệt quệ dần.</p> <p>Hiện em được các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2 chỉ định điều trị 20 liệu trình thuốc, 1 liệu trình là từ 7 đến 10 triệu đồng. Em đã vô thuốc một liệu trình, liệu trình thứ hai em bị phản ứng thuốc - sốc thuốc; Bác sĩ bệnh viện chỉ định cần mua thuốc từ nước ngoài với một liệu trình hơn một trăm triệu đồng, từ một cô lớp phó học tập xinh xắn, học giỏi, nay tóc em đã rụng hết, cơ thể yếu ớt. Em còn quá nhỏ để gánh chịu những cơn đau, giấc mơ học tập dang dở.</p> <p>Hiện em được các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2 tích cực điều trị, gia đình thiếu thốn vô cùng, em rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Xin quý nhà hảo tâm thương tình giúp đỡ cho hoàn cảnh của em thật tội nghiệp.</p> <p>Thông tin liên hệ: Số điện thoại anh Võ Duy Trí 0905369716 ( Ba của Ánh)</p> <p>Địa chỉ: Xóm 9 - Thôn Tình Phú Nam , Xã Hành Minh - Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi.</p>				Nhận tiền mặt
8	ĐỖ NGỌC THIÊN	2003	TXóm 7, Thôn Cộng Hòa 1, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	<p>Bà Ngoại: Nghề nghiệp: Nông, Tuổi 68, bị bệnh khớp, tiểu đường</p> <p>Ông Ngoại: Ung thư mắt (70 tuổi)</p> <p>Cha: Không có</p> <p>Mẹ: Đỗ Thị Kim Thương, sinh năm: 1983. Nghề nghiệp: Làm thuê (ai thuê gì làm nấy). Mẹ Thương sinh em Đỗ Ngọc Thiên lúc mẹ chỉ 18 tuổi, năm 22 tuổi mẹ lập gia đình khác và để lại Thiên ở lại với ông bà lúc đó Thiên mới 4 tuổi. Hoàn cảnh gia đình mới của mẹ Thương cũng rất khó khăn. Nên việc học hành, ăn ở phụ thuộc vào ông bà ngoại. Hiện tại ông ngoại đã mất, bà ngoại đã 68 tuổi nên việc chu cấp tiền để trang trải cuộc sống và ăn học rất khó khăn.</p> <p>Đỗ Ngọc Thiên, Lớp 12 B1, gia đình rất khó khăn nên em đi học buổi sáng, buổi chiều và tối đi làm thêm (phụ bàn tại quán DÊ NINH BÌNH, Thôn thống nhất, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), thu nhập được 2 triệu/ tháng, tiền này dùng ăn học và phụ ngoại trang trải cuộc sống. Trước đây em Thiên học rất tốt, kết quả học tập khá và giỏi, nhưng thời gian gần đây do cuộc sống mưu sinh nên em vừa học vừa làm nên kết quả học trung bình.</p>				Nhận tiền mặt

9	ĐỖ THỊ ANH	1969	Xóm 9 - Thôn Kỳ Tân , Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi	Chồng chết cách 6 năm, nuôi mẹ chồng bị tai biến mạch máu não và 2 con nhỏ còn đi học; 1 con trai Nguyễn Tấn nhật học lớp 8, 1 con gái tên Nguyễn Thị Ý bị bệnh động kinh, cháu đang học lớp 5. Gia đình chị rất nghèo, xưa chồng chị là lao động chính làm nghề biển, chị làm nội trợ trong nhà chăm sóc cha mẹ chồng già và hai con nhỏ. Từ ngày chồng mất, gia đình chị hụt hẫng kinh tế, sau đó cha chồng cũng mất luôn, ở vùng biển không có ruộng và không có chăn nuôi nên không có nguồn thu nhập nào, hằng ngày chị đi làm thuê kiếm tiền, những lúc bệnh tim tái phát chị cũng chẳng làm gì được. Hai cháu còn quá nhỏ nhưng ham học, nhà trường và xã hội luôn quyên góp giúp đỡ để hai cháu được đến trường.					Nhận tiền mặt
10	HUỖNH THỊ XUÂN TƯƠI	2002	Mỹ Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi	Cha: Huỳnh Duy Hàng, sinh năm : 1940 Mẹ: Nguyễn Thị Thu, sinh năm: 1969 Gia đình thuộc hộ cận nghèo, cha mẹ đều làm nông. Cha em là lao động chính trong gia đình nhưng bị gai cột sống nên không thể làm các công việc nặng nhọc. Mẹ bị thấp khớp nên đi lại khó khăn. Em trai là Huỳnh Tấn Điệp bị bệnh tim bẩm sinh, mất nhiều chi phí điều trị hằng năm. Huỳnh Xuân Tươi đang là sinh viên năm thứ nhất - Đại học Đông Á, ngành tiếng Trung. Hiện tại em đang gặp khó khăn, không có tiền nộp học phí, gia đình bắt em nghỉ học nhiều lần vì không thể lo liệu được. Là sinh viên em cũng phải đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống.					Xin mới ds 19. Nhận tiền mặt
11	NGUYỄN GIA PHÚ	2014	Thôn Lâm Hạ, Đức Phong, Mộ Đức- tỉnh Quảng Ngãi.	Hoàn cảnh gia đình: Hoàn cảnh thật đáng thương, Mẹ Cháu Nguyễn Thị Mỹ Loan, sinh năm 1983 bị bệnh tâm thần ở một mình trong căn nhà không có người, nơi xóm vắng. Vậy mà bị người ta ...có bầu sinh ra Cháu Phú và được vợ chồng Ông Nội Thúc Nguyễn Đăng, sinh năm 1957 nhận nuôi, trong khi Ông Đăng là người tàn tật bị cụt hai chân. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng Ông Đăng làm vài sào ruộng và nuôi 01 con bò, cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn thiếu thốn....					Xin mới ds 19. Nhận tiền mặt
12	NGUYỄN THỊ THU HIỀN	2001	Vinh Phú, Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi	Hoàn cảnh nhà rất nghèo, con đông (5 chị em), ba Nguyễn Hưng 55 tuổi bị tâm thần, mẹ Nguyễn Thị Em 56 tuổi gầy ốm bán củ mì dạo nuôi con ăn học. Hiền là con nhì trong gia đình, cháu đang học năm nhất Đại học Đông Á, các em còn nhỏ đang học tại các trường THCS và tiểu học. Nhà quá nghèo ăn bữa đói bữa no nhưng các chị em đều rất ham học. Hiện tại tuy là sinh viên nhưng cháu không ngại lúc rảnh làm thêm việc đi lượm phế liệu đường phố để bán kiếm tiền ăn cơm nuôi sống bản thân để tiếp tục học hành. Các dụng cụ sách vở học tập đều nhờ vào các nhà hảo tâm cho tặng.					Xin mới ds 19. Nhận tiền mặt

13	PHẠM THỊ MAI THẢO	2002	Mỹ Hòa -Nghĩa Mỹ- tư Nghĩa - quảng Ngãi	<p>Phạm Thị Mai Thảo là con gái út trong gia đình có 2 anh em là con của ông Phạm Ngọc Sỹ sinh năm 1963 và bà Lê Thị Thi sinh năm 1963.</p> <p>Anh trai của em là Phạm Tấn Phương sinh năm 1998 hiện là công nhân may tại Sài Gòn.</p> <p>Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn: Hiện tại, Thảo đang là sinh viên năm thứ 2 của trường Đại học Văn hóa Sài Gòn. Ngoài việc học, em còn phải tìm kiếm công việc làm thêm để lo cho việc học hành của bản thân.</p> <p>Cha của mẹ là chú Sỹ đã lớn tuổi lại bị bệnh lãng trí, tinh thần không minh mẫn nên chẳng thể lao động được nhiều. Mẹ của em cũng bị bệnh rối loạn thần kinh nên cũng chỉ quanh quẩn lao động nhẹ ở nhà.</p> <p>Kinh tế gia đình em chẳng có gì ngoài hơn 1 sào ruộng.</p> <p>Hiện tại, em Thảo đang gặp khó khăn về tiền học phí, cũng như chi phí sinh hoạt hằng ngày vì cha mẹ không làm ra tiền nên chẳng thể trợ cấp cho em. Anh trai làm công nhân may lương cũng chẳng là bao so với cuộc sống tại Sài Gòn và cũng cố gắng nuôi em ăn học mong thành tài.</p> <p>Rất mong nhận được sự trợ giúp của quỹ Từ Thiện Từ Tâm.</p>				Nhận tiền mặt
----	----------------------	------	---	--	--	--	--	---------------------